

Ông Mark Foukhouser, một kỹ sư toán viên tốt nghiệp đã phục vụ chính quyền địa phương Kansas trong suốt 19 năm. Năm 2007 ông ra ngoài công chức và tham gia vào kinh doanh và đầu tư cho các dự án xã hội và môi trường. Ngay khi nhận nhiệm vụ mới, ông đã có những công việc đầu tiên như mua chiếc xe Honda Civic Hybrid do một địa phương cung cấp miễn phí cho ông, cũng như đã tiếp tục đầu tư cho ngân quỹ thành phố một năm \$160,000 bằng cách không sử dụng chiếc Lincoln Town Car và hai chiếc xe khác mà dùng một chiếc Toyota Corolla đời 1997 cũ xì để đi làm.

Tuy vậy thì lúc ông được công tác tại Kansas City, người ta thấy hình ảnh bà vợ của ông là Gloria Squitiro xen vào công việc của ông quá nhiều. Một nhân viên làm việc tình nguyện, từng là bạn của vợ ông, bà vợ đến ngay một bàn giấy và gõ bàn làm việc của ông công khai trước mặt ông. Bà cũng hành động như một người phụ nữ của tham gia. Chuyện này làm cho các Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố tức giận và đưa ra một luật cấm bà tham gia làm việc tình nguyện tại văn phòng tham gia.

Ông Foukhouser đã công khai quyết định, những cuộc cùng đưa luật và những thông qua. Bà “công” không còn được làm việc bên công ông nữa, thì ông đến bàn giấy và tham gia vào nhà luôn cho bố ghét và chuyện này không biết có vi phạm luật gì không?

Dân Kansas City bắt đầu đàm tiếu và chuyện ông sống và không tham gia vào địa phương. Người dân cũng tham gia hỏi đâu có bằng chứng hai vợ chồng làm tham gia. Chuyện này là người ta nhận thấy gian lận của ông Bill Clinton làm tham gia, nhiều người cũng sống như bằng chứng một tham gia lỗi lầm của không một tham gia là bà Hillary Clinton.

Ngày xưa chúng ta tham gia nghe chuyện công, các hoàng thái hậu khi vua còn như tham gia xen vào việc quốc gia, thao túng công triều đình, hay hoàng hậu lên át quyền vua. Nhà Chu sụp đổ vì Bao Tử, Tây Thi làm một triều Ngô hay Đông Ngô Minh Hoàng điều động vì Đông Quý Phi, thì đời nay, chuyện quý phu nhân xen vào việc đời công chức thì đâu có gì lạ.

Trước tiên là quý bà biết hết việc công động, các công việc xem như sự một trên giấy công. Công việc là trong khi chặn gậy, ông cao hơn đem công việc chuyện không đáng kể cho bà nghe, thì việc quan trọng đời xưa hay nói gì với ông, đến thu công việc của một người như thế nào, thì mới chỉ đến việc quân công bí mật.

Bà thì “ruột đỏ ngoài da,” nhưng chuyện này khi gặp gặp các phu nhân khác hay ngoài tiệm uốn tóc, trong lúc bài bác, bà thì tởm không sót một chi tiết nào, trong khi tai mắt đỏ chực lúc nào cũng có. Nhiếp bà vẫn luôn còn rành chuyện trong đôn viên của chúng, biết kể này ông thì u mê y đi m mĩi đởc lên “lon,” ai mĩi thuyên chuyện vđ đn vđ, ngày mai đi hành quân ở đâu. Tiếp tay vđ i mĩy bà và nguy hiểm nhđt là các ông “thđ y bđi tình báo cao cấp” thđ đng đđc mĩi đđn tđ dinh đđ vđn kđ, không phđi chđ chuyện gia đđo mà còn thđi khđc, phđ đng hđ đng hành quân sao cho an toàn mđ ng sđ ng.

Mđt chuyện khác là ông “làm chđ” nhưng bà “lãnh đđo”, đđ đng nhiên là kiêm “tđ chđc,” do đó ai muđn thuyên chuyện vđ chđ tđt thì tìm bà. Thành ngđ Việt Nam đã có câu “lđ nh ông không bđng cấp ng bà,” cấp ng mà đã đánh lên thđi ai cũng phđi sđ. Bà có tùy viên, có tài xế, có văn phòng riêng đđ giúp ông đi u hành viđc nđđc. Ông thđ đng ra vào cấp a trđđc, bà giđi quyđt công viđc cấp a sau mà mĩi sđ đđu tđt đđp. Nđu nhđ ông thanh liêm có phđn than phiđn hành đđng cấp a bà, thì bà cho tđ đng hành dinh đđn rau muđng luđc cho ông ăn vì lđ đng ông thanh liêm thì bđa ăn cũng chđ đđ cho ngđn đđy.

Ban ngày ông đi bay lo cho viđc nđđc, buđi tđi bà thđ đng nhđc máy giđi các đđn vđ trđ đng đđ bàn viđc nhà. Viđc nhà cấp a bà là tiđn, cho nên Âu Á nói không sai: “Đem lđ a thđ vàng, đem vàng thđ đàn bà và đem đàn bà thđ đàn ông.”

Nhiếp u phđ nđ không cấp n phđi là bà “tđ lđnh” mà chđ cấp n là đđa hđi “tđ lđnh” nhđ nhan sđc cũng có thđ đi u hành viđc bán xăng hay thuđc tây qua biên giđi cho đđch, đđ đđch có sđc mđnh trđ đng kđ kháng chiđn. Bám vào đđa vđ cấp a chđng, nhđng ngđđi đàn bà này chđ biđt có tiđn và thao túng, xen vào công viđc cấp a chđng, thao túng cấp cđ quan hay đđn vđ cấp a chđng. Nhưng vđ phu nhân này đã góp công vào viđc làm cho chúng ta phđi bđ nđđc ra đi.

Sang đđn Mđ rđi thì đàn bà theo đđng cấp lđi hđn đàn ông đđn vài ba bđc, nhiếp u khi là mđt thđ bđt khđ xâm phđm, nhđt là trong mđt hoàn cấp nh đđi đđi, khi ông không còn quyđn lđc, chđc phđn thì các bà lđi càng lđn lđđt hđn. Chuyện “phu xế đng phđ tùy” ghe chđng nhđ đã xa xa a lđm rđi.

Ngđđi xđa đã nói “giàu nhđ bđn sang nhđ vđ” hđn không sai.

Bà... Tỉ lệ nh

Tác Giả: Huy Pháng

Chúa Nhật, 04 Tháng 1 Năm 2009 21:28

Nháng ngái bán quán giao, ăßn cá tình vái bán bè hán phái cá mát ngái vá tát. Nháng ngái đi làm cách máng phái là nháng ngái không váng bán vá con hay là cá mát ngái vá đáng chí háng vái mình và biát hy sinh. Nhiáu ngái đàn bà quá tham váng đã đáy cháng vào chá chát. Ngái ta tháng nói “sau láng mát ngái đàn ông thành công cá mát ngái đàn bà đám đáng” mà không ai nhác đán mát ngái đàn bà giái giáng.

Ông Alfred Tennyson (1809-1892), mát thi sĩ ngái Anh đã sáp xáp chá đáng cá a quý bà bên cánh các ông nhá sau:

Đàn ông & đáng - đàn bà & báp

Đàn ông cám kiám - đàn bà cám kim

Đàn ông vái đáu não - đàn bà vái trái tim

Đàn ông chá huy - đàn bà váng lánh

Mái đáu khác đáu lám lán.

Nháng tỉác thay, bây giá là thá ká 21 chá không phái 19 !